

คู่มือออนไลน์

(11 เมษายน 2557)

โดย ธรรมาธิปติ

แม้โชคจะร้าย แต่การได้รู้ว่า ลูกมีกตัญญู มีค่ากว่าสิ่งใด

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านคอลัมน์ คู่มือออนไลน์ ทุกท่าน สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า “นานา” เกิดวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2512 เวลา 08.00 น. เพชรบุรี เพศหญิง

คุณนานา เขียนมาถามผมเรื่องเดียว คือถูกโกง และต่อไปนี่ก็คือส่วนหนึ่งของจดหมายที่คุณนานา เขียนมาถามผมครับ

“ธุรกิจของดิฉันทำเกี่ยวกับตัดเย็บเสื้อผ้าส่งออก และจำหน่ายในประเทศค่ะ โคนลูกค้าที่อเมริกา เบี้ยวไม่จ่ายตั้งแต่ปี 2552 ค่ะ กู้ตุนสู้มหลายปี กู้ตรงโน้นมาปะตรงนี้ พุงกิจการมาตลอด ตอนนี ดิฉันถอดใจแล้ว เมื่อก่อนมีคนงานประมาณ 80 คน ตอนนีเหลือประมาณ 20 คน คือ บีบให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้ ปัญหาฉันรุมเร้าจนสติแตก แต่ก็พยายามทั้งสติคิดบวกว่า มันต้องผ่านไปให้ได้ แต่เหมือน อยู่ในอุโมงค์ค่ะ ยังมองไม่เห็นแสงสว่างสักที และมันทำท่าจะไม่มีอากาศให้เราหายใจแล้ว เคยคิดว่า เราไม่เคยคิดโกงใคร ทำแต่ความดี ทำไมต้องถูกเขาโกงด้วย ลูกค้าแจ้งว่าเขาล้มละลาย ทำให้ไม่สามารถจ่ายค่าสินค้าให้เราได้ ”

ดวงชะตาของคุณนานา ถือว่ามีวิบากกรรมในอดีตชาติตามติดตัวมาให้คุณต้องชดใช้ในชาตินี้ วิบากกรรมดังกล่าวจะมาทำร้ายให้คุณเสียหายในเรื่องทรัพย์สิน เงินทอง การครอบครอง ผลสำเร็จของงาน และทำร้ายแบบไม่คาดคิด

ในช่วงคุณเสียหายมากที่สุดคือ ตั้งแต่มีนาคม 2552 ถึง กันยายน 2554 จะเป็นการเสียหายในเรื่องการเงิน และ ลากผลจากการงานเป็นหลัก ซึ่งมีผลกระทบมาถึงเรื่องลูกของคุณด้วย

หลักใหญ่ของการเสียหายครั้งนี้เป็นผลมาจาก โศกเสตศาติ ที่ผมเคยพูดถึงบ่อยๆในคอลัมน์นี้ ความเสียหายแบบไม่คาดคิดเริ่มก่อเข้ามาตั้งแต่ต้นปี 2550 เรื่อยมาจนแม้กระทั่งขณะนี้ แต่ขอให้อดใจรอ อีกนิดครับ จนถึงประมาณเดือนพฤศจิกายน 2557 ก็น่าจะเพลาลงบ้าง

แต่ก็ต้องระมัดระวังในการทำธุรกิจการค้ากับหุ้นส่วน หรือคู่ค้าด้วย เพราะภพปัตนิของคุณ ก่อนข้างจะเสียพอสมควร เมื่อผ่านวิกฤติคราวนี้ไปแล้ว ก็ขอแนะนำให้ทำธุรกิจแบบเงินสดอย่างเดียว อย่าปล่อยให้เงินเชื่อเต็ดขาด

ไม่เช่นนั้น ก็ลองเปลี่ยนเป็นใช้ชื่อของคุณเป็นเจ้าของธุรกิจดู อาจเป็นทางหนึ่งที่จะแก้ไขดวงชะตาได้ นอกเหนือจากการใช้อัญมณีที่ผมได้แนะนำคุณไปแล้ว

นอกจากนี้ สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือ เรื่องชีวิตคู่ ต้องพยายามถนอมน้ำใจ ระมัดระวังคำพูดคำจาให้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนธันวาคม ปี2559

ดวงชะตาของ “คุณนানা” เป็นดวงแบบตุ๊กตาล้มลุก หมายความว่า เวลาชีวิตทำท่าว่าจะไปได้ๆ ก็ให้มีอุปสรรคขัดขวาง หรือ บางทีก็ทำให้เกิดความเสียหายจนต้องถอยลงมา แต่พอแย้มมาๆจนทำท่าว่าจะไม่ไหวแล้ว มันก็จะพลิกกลับมาดีอีก

เพราะฉะนั้น สิ่งที่คุณจะสามารถป้องกันความเสียหายจากดวงชะตาด้วยตัวเองก็คือ เมื่อประสบความสำเร็จมากๆ ก็อย่าประมาท ต้องเก็บสะสมทรัพย์สินเงินทองเอาไว้หลายๆหน่อย อาจจะมีเก็บเอาไว้ในชื่อของคุณ หรือ ในนามการงานรุ่งเรืองก็อย่าโหมลงทุนเพิ่มด้วยมองเห็นแต่ด้านดีอย่างเดียว โดยไม่ได้เพื่่อมองในด้านลบเลย

อีกทางหนึ่งที่ “คุณนানা” จะช่วยเสริมดวงชะตาก็คือ การหมั่นทำบุญทำทาน ทำกุศล สวดมนต์ภาวนา จนถึงการปฏิบัติธรรม ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทำให้พระพหูสัท(๕)ที่กำลังเสวยอายุคุณให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้เพราะพื้นชะตาเดิมของคุณนั้น ดาวพหูสัท(๕) ก็ถือว่ามีความเข้มแข็งอยู่แล้ว หากคุณทำบุญกุศลเพิ่มเข้าไปอีก ความดีของพระพหูสัท(๕)ก็จะส่งผลให้แก่ดวงชะตาของคุณให้ดีขึ้น

สิ่งหนึ่งที่ควรมีดีก็คือ ลูกๆครับ ต้องพยายามเอาใจใส่ดูแลเขาให้ดีนะครับ คำโบราณบอกว่า หากมีลูกดี จะอับจนไม่นานครับ

โดยเฉพาะลูกชายที่บอกกับคุณว่า ถ้าขายโรงงานได้ เขาจะบวชให้เลยทุกอย่างที่เขาอายุเพียง 15 ปีเท่านั้น ถือว่าเขาเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณมารดาบิดา ถือเป็นโชคลาภอันสูงสุดของชีวิตพ่อแม่ยิ่งกว่าโชคลาภอื่นใดในโลกนี้

ผมก็ขอแนะนำเลยว่า ไม่ต้องรอให้ขายโรงงานได้ก่อนหรือครับ รีบบวชเสียเลยในตอนนี้ เพราะเป็นช่วงปิดเทอมด้วย แล้วให้เขาปฏิบัติตัวในช่วงที่บวชให้ถึงครบของการครองตัวได้รั้งกาสาวพัตผลบุญที่เขาทำขึ้นก็จะแผ่มาให้แก่มารดาบิดาด้วย

ก็ขอให้รีบบวชให้เขาเลยนะครับ

ก่อนจบการพยากรณ์นี้ ผมขอบอกข่าวดีสักเล็กน้อยเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณว่า หลังจากผ่านวันเกิดของคุณในเดือนเมษายนไปแล้ว ดวงชะตาของคุณในปีหน้า ดูว่าจะสดใสกว่าปีที่ผ่านมาแน่ครับ เรื่องร้ายๆก็อาจจะเพลาลง น่าจะมีงานมากขึ้น และมีโชคอยู่บ้างครับ

ขอให้กำลังใจในการต่อสู้ต่อไปนะครับ หยุคคิดมาก หยุคเครียดครับ ขอให้โชคดีครับ

สุดท้ายก็ขอให้คุณ “ นานา ” ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลที่ thammathipty@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของผู้ใช้นามว่า “นรินทร์” ครับ

